



ประกาศศาลจังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารชุดพักอาศัย
ตุลาการ ๓๖ หน่วย และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ ๒๔ หน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วยศาลจังหวัดสุพรรณบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการ
ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี อาคารชุดพักอาศัยตุลาการ ๓๖ หน่วย และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ ๒๔ หน่วย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีสอบราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ศาลจังหวัด
สุพรรณบุรี ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน
การสอบราคาจ้างครั้งนี้
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. มีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๘๒๐,๕๐๐.- บาท
(สัญญาเดียว) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ศาลจังหวัดสุพรรณบุรีเชื่อถือ

กำหนดดูสถานที่จ้างเหมาทำความสะอาด ให้ผู้รับเอกสารไปดูสถานที่ด้วยตัวเอง ในวันพุธ ที่ ๓๐
สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

กำหนดยื่นของสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ส่วนคลัง งานพัสดุ อาคารศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท
อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐
ตั้งแต่ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประวัติศาสตร์ ชั้น ๓ อาคารศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี-
ชัยนาท อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

/ผู้สนใจ...

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ ส่วนคลัง งานพัสดุ ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยให้นำหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือมอบอำนาจในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาขอรับเอกสารสอบราคา (ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.spbc.coj.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๕๕๓-๕๕๕๑-๔ ต่อ ๑๐๕ ในวันและเวลาราชการ

ศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่จัดจ้างก็ได้หากมีการเปลี่ยนแปลงอื่นใด ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นข้ออ้างเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐



(นายเจตนา พิเศษศิริชัย)
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุพรรณบุรี